

## 4 Thái Bình

### KỶ NIỆM 70 NĂM...

(*Tiếp theo trang 1*)

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trong thế sáng ngày 20/4 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen và tặng hoa chúc mừng. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3; Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Hồng Điển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng

Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trong thế sáng ngày 20/4 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen và tặng hoa chúc mừng. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3; Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Hồng Điển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Điển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm xây

dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh. Ngày 20/4/1947, Tinh đội Dân quân Thái Bình (nay là Bộ CHQS tỉnh) ra mắt tại khu nhà Séc trong sân vận động Phủ Sóc nay là xã Vũ Quý (Kiến Xương) đánh dấu sự ra đời của LLVT tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân trong tỉnh, LLVT Thái Bình luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, LLVT tỉnh luôn vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức; là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Cơ quan quân sự các cấp đã tập trung xây dựng LLVT tỉnh cách

mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Với những thành tích đó, toàn tỉnh có 110 tập thể và 67 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, hơn 23 vạn người được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến các loại. LLVT tỉnh Thái Bình vinh dự được Bác Hồ tặng Cờ "Quần dân một lòng một dạ diệt quân địch" và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và quân đội. (*Diễn văn kỷ niệm của đồng chí Nguyễn Hồng Điển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đăng trong số báo này*).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí

## PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tổ quốc hạng Nhất - Phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho LLVT tỉnh Thái Bình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, đại diện tướng lĩnh và sĩ quan quân đội cao cấp - là người con của quê hương Thái Bình, các vị đại biểu khách quý, cùng thân thể các đồng chí trong buổi lễ trọng thể này; kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe và hạnh phúc.

Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc, Người cha thân yêu của các LLVT nhân dân; chúng ta trân trọng tưởng nhớ Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - nhà quân sự tài năng xuất chúng, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam; chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời, tri ân sâu sắc những người và gia đình có công với cách mạng bởi những cống hiến cao cả cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu; Thưa toàn thể các đồng chí!

Cách đây tròn 70 năm (ngày 20/4/1947), Tinh đội Dân quân Thái Bình - tiền thân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ngày nay được thành lập, mở đầu cho thời kỳ xây dựng và phát triển của LLVT tỉnh nhà. Trải qua trên 2/3 thế kỷ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cùng với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, các ngành, đoàn thể, sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, LLVT Thái Bình đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, tỏ rõ bản lĩnh của đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương anh hùng; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; mưu trí, dũng cảm, lập được nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và bảo vệ quê hương, đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với tinh thần dũng cảm, ngoan cường, quân và dân Thái Bình đã đoàn kết một lòng, chủ động đánh bại hàng nghìn trận càn lớn, nhỏ của địch; tiêu diệt, bức hàng và bức rút hơn 200 đồn bốt địch, phá 852 bô máy chính quyền tay sai của thực dân Pháp từ tổng đến xã; tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu gần 41.000 tên địch; thu hàng nghìn tấn vũ khí đạn dược, quân trang, quân dụng; huy động hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ và hàng

## TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG...

triệu ngày công phục vụ chiến đấu; cung cấp hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm chi viện cho tiền tuyến, góp phần vào thắng lợi to lớn trên các chiến trường. Tên tuổi của nhiều đơn vị đã gắn liền với những chiến công hiển hách, như: Quân, dân xã Nguyễn Xá, Phong Châu (huyện Đông Hưng); xã Tân Thuật, Quang Thắm (huyện Kiến Xương); Thấn Đầu, Thấn Hùng, An Cố, Đông Tiễn (huyện Thái Thụy)... tạo nên khí thế sục sôi giải giáp, lập công, giữ xóm, giữ làng, đập tan âm mưu chiếm đóng, bình định bất lực, cướp của, giết người của thực dân Pháp.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ, gian khổ, LLVT Thái Bình cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã "chắc tay súng, vững tay cày", vừa sản xuất, vừa anh dũng chiến đấu, viết tiếp những mốc son lịch sử: Là tinh đầu tiên của cả nước đạt năng suất 5 tấn, 6 tấn, 7 tấn thóc/ha; chi viện tối đa sức người, sức của, phục vụ tiền tuyến, làm nên truyền thống "Thóc thủa cần, quân vượt mức", được Chính phủ và Bác Hồ gửi Thư khen. Từ khắp các nhà máy đến các công trường và các làng, xã đều tổ chức lực lượng và trận địa chiến đấu, đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, bắn rơi 44 máy bay, bắn cháy 4 tàu chiến và bắt sống nhiều giặc lái trên bầu trời và vùng biển quê hương; chủ động phát hiện, rà phá, tháo gỡ hàng vạn quả bom, mìn và thủy lôi các loại, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng của tỉnh; thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", tổ chức

tiếp nhận và điều trị gần 30.000 thương, bệnh binh là người con của quê hương Thái Bình từ các chiến trường chuyển về. Trong cuộc kháng chiến đầy hy sinh, gian khổ này, với tinh thần "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã tiến hơn 220.000 lượt thanh niên lên đường nhập ngũ, hơn 34.000 thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến phục vụ trên khắp các chiến trường, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng vĩ đại Mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn hơn 30 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, giành được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong những thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của LLVT Thái Bình thông qua việc chủ động nắm chắc và dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân,

## TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG... (Tiếp theo trang 1)

bình" của các thế lực thù địch và đối tượng cơ hội chính trị, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh trật tự trên từng địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; chú trọng xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh và củng cố lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động tham mưu hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và giao quân hàng năm, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng luật. Ngoài ra, LLVT tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả một số chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...; đồng thời, là lực lượng xung kích trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Nhìn lại truyền thống 70 năm qua, chúng ta có quyền tự hào về những thành tích, chiến công mà LLVT tỉnh nhà đã đạt được. Nhiều người con ưu tú của quê hương đã lập nên những chiến công oanh liệt, được cả nước và thế giới vinh danh như: Đại tướng Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam; nữ Anh hùng đầu tiên của Quân đội Nguyễn Thị Chiên tay không bắt giặc; Tạ Quốc Luật - người trực tiếp cầm cờ trên nóc hầm tướng Đờ Cát trong chiến dịch Điện Biên Phủ; Thiếu tướng Vũ Ngọc Nha - người tình báo chiến lược vĩ đại, lập công xuất sắc trên mặt trận thâm nhập qua 4 đờ tống thống nguy quyền Sài Gòn; Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân - phi công đầu tiên bắn rơi pháo đài B52 của Mỹ và là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ; Đại tá Bùi Quang Thận - người đại đội trưởng xe tăng đã dũng cảm cầm lá cờ quyết chiến, quyết thắng trên nóc Dinh Độc Lập, thành lũy cuối cùng của nguy quyền Sài Gòn... và rất nhiều các anh hùng khác. Đây là những danh ác lịch sử, góp phần tô thắm thêm truyền thống yêu nước, cách mạng về vang của quê hương Thái Bình.

Có thể nói, trong mỗi thời khắc lịch sử, trong mọi chiến công của quân và dân cả nước, đều có xương máu và đóng góp của những người con Thái Bình, với gần 52.000 liệt sĩ, trên 32.000 thương binh, trên 6.000 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và gần 29.000 người nhiễm chất độc hóa học, chịu thương tật suốt đời. Ghi nhận những cống hiến và hy sinh to lớn đó, quân và dân Thái Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Chiến công, Huân chương Quân công...; gần 5.500 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng"; gần 200 tập thể, cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân"; hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ đã được tặng thưởng huân, huy chương các loại. Và trong buổi lễ trọng thất bại âm mưu "diễn biến hòa

vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ đối với LLVT Thái Bình, mà còn của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

*Kính thưa các đồng chí!*

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến công tác quốc phòng, an ninh của đất nước và của tỉnh. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và "phi chính trị hóa" LLVT nhân dân với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo còn nhiều khó khăn lâu dài đặt ra những thách thức vô cùng gay gắt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình hình trên đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi các cấp, các ngành và LLVT tỉnh Thái Bình phải tiếp tục quán triệt, thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về tăng cường công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; nắm chắc nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân và vai trò nòng cốt, xung kích của các LLVT, tập trung xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, nhất là ở những địa bàn chiến lược, trọng điểm nhằm giữ vững ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đối với LLVT tỉnh: Cần phát huy hơn nữa bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" và truyền thống cách mạng về vang của quê hương, tập trung xây dựng LLVT Thái Bình vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; trọng tâm là nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng thường trực để xung sự là lực lượng nòng cốt, xung kích thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; thường xuyên xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng công an, biên phòng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, tham gia triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh; tiếp tục là lực lượng xung kích trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn..., coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành

thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm chặt chẽ, công bằng, dân chủ, khách quan; quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và LLVT nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đặc biệt là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ và Quân khu, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp - người con của quê hương Thái Bình; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trong khu vực đã luôn động viên, giúp đỡ Đảng bộ, nhân dân Thái Bình noi chông và các LLVT Thái Bình nói riêng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và công tác quân sự, quốc phòng địa phương; kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Trung ương và các đồng chí để Thái Bình có bước phát triển nhanh, bền vững hơn trong tương lai.

Một lần nữa, xin được tỏ lòng biết ơn và tri ân đến các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, các gia đình liệt sĩ và các đồng chí thương, bệnh binh - những người đã có nhiều cống hiến xứng đáng, làm nên những thành tích, chiến công xuất sắc trong suốt 70 năm qua, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thái Bình đã đạt được trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Chúc các LLVT tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, mưu trí, dũng cảm và hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, gắn bó mật thiết với nhân dân, tích cực thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tự hào về truyền thống tốt đẹp của LLVT trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tin tưởng chắc chắn rằng: Dưới ngọn cờ về vang của Đảng, với nguồn sức mạnh vô địch từ nhân dân, với truyền thống oanh liệt của dân tộc và truyền thống yêu nước, cách mạng về vang của quê hương, LLVT Thái Bình sẽ hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; lập được nhiều chiến công, thành tích mới, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

#### Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017

## TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG...

tạo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng LLVT tỉnh mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức;

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 đề nghị LLVT tỉnh Thái Bình cần thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và của tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đặc biệt, tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng

## TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG...

Đảng đối với LLVT. Cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, dân vận, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của quân đội, của địa phương ngày càng hiệu quả, thiết thực...
Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước và bức tranh "Lực lượng vũ trang Thái Bình đoàn kết, chiến đấu, sáng tạo, quyết thắng" của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cho LLVT tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh trao bức tranh "Trung thành - Đoàn kết - sáng tạo - lập công xuất sắc" của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho LLVT tỉnh.

**TẮT ĐẠT**

## HỘI NGHỊ XÚC TIẾN...

(*Tiếp theo trang 1*)

giữa các ngành, đơn vị liên quan, được các đại biểu tham dự đánh giá cao. Khu trưng bày triển lãm phong phú, đa dạng về hình thức và sắc phẩm. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị được thực hiện đúng tác dụng, bảo đảm theo kế hoạch. Các nội dung khác được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, góp phần vào thành công của hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm của các thành viên Ban tổ chức hội nghị, các ngành, đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức góp phần tạo nên thành công của hội nghị, thu hút được sự quan tâm của các đại biểu tham dự. Các công tác tuyên truyền, hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Sau hội nghị, để tạo chuyển biến thực chất trong nông nghiệp, nông thôn Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu cao trách nhiệm trong hỗ trợ, thúc đẩy các dự án đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp và nông nghiệp, nông thôn triển khai đúng tiến độ, có hiệu quả.

### QUỲNH PHỤ

## Ngày hội sách và văn hóa đọc

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4, ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, chiều ngày 20/4, tại Trường Tiểu học xã An Lễ (Quỳnh Phụ), Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao huyện tổ chức ngày hội sách và văn hóa đọc với chủ đề "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay".

Đông đảo độc giả đã được nghe giáo viên, học sinh Trường Tiểu học An Lễ tuyên truyền, giới thiệu sách thông qua các tiểu phẩm, tham quan các gian hàng sách, thư viện của nhà trường. Tham gia ngày hội sách, các diễn giả đã chia sẻ và giao lưu cùng độc giả những kỷ niệm với sách thời thơ ấu, các kỹ năng tìm và đọc sách hiệu quả, tặng những cuốn sách quý cho độc giả và các thư viện, không gian đọc huyện Quỳnh Phụ.

Đây là hoạt động thiết thực của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ nhằm khuyến khích, nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về việc đọc sách nhằm phát triển văn hóa đọc trong trường học.

**TRINH CƯỜNG**

## THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

**Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất quy hoạch trên địa bàn thành phố như sau:**

1. Khu đất giáp phố Lý Thường Kiệt, thuộc tổ 7, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình (khu sinh vật cảnh).

Diện tích, số lô đất được quy hoạch bán đấu giá
- Diện tích: 748,3m<sup>2</sup> (Bảy trăm bốn mươi tám phẩy ba mét vuông)
- Số lô: 02 lô (hai lô); gồm:

- Lô 01 có một mặt giáp phố Lý Thường Kiệt, một mặt giáp phố Đinh Tiên Hoàng, diện tích 355,7m<sup>2</sup>;

- Lô 02 có một mặt giáp phố Lý Thường Kiệt, một mặt giáp ngỏ, diện tích 392,6m<sup>2</sup> .

Giá khởi điểm bán trọn gói cả 02 lô: 17.852.773.700 đồng (Mười bảy tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi ba nghìn, bảy trăm đồng)

2. Khu đất giáp phố Hai Bà Trưng, thuộc tổ 9, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (khu đất trụ sở Khối Dân vận Thành ủy cũ).

- Diện tích: 306,5m<sup>2</sup> (Ba trăm linh sáu phẩy năm mét vuông);

- Số lô: 01 lô (Một lô).
Giá khởi điểm: 18.052.850.000 đồng (Mười tám tỷ, không trăm năm mươi hai triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

3. Khu đất giáp phố Hai Bà Trưng, thuộc tổ 17, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (khu đất trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân cũ).

- Diện tích, số lô đất được quy hoạch bán đấu giá

- Diện tích: 239,0m<sup>2</sup> (Hai trăm ba mươi chín mét vuông);

- Số lô: 01 lô (Một lô).

Giá khởi điểm: 12.533.160.000 đồng (Mười hai tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/4/2017 đến ngày 15/5/2017 (Giữ hành chính các ngày làm việc) tại các địa điểm sau:

- Tại trụ sở Sở Tài chính tỉnh Thái Bình

- Tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình

- Tại trụ sở Tầng 2 Nhà làm việc các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố, số 411 đường Trần Nhân Tông, thành phố Thái Bình.

**HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRẦN TRỌNG THÔNG BÁO**

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG